



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 13 /2567

เรื่อง ผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)”  
ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”  
ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/นักวิจัยที่สนใจ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยหน่วย บพท. ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัยดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 38 โครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1) โครงการวิจัยตรงตามโจทย์และเป้าหมายของกรอบการวิจัย ที่ประกอบไปด้วย การสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองขึ้นไป มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม การพัฒนาตัวแบบในการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของเมืองที่สามารถเพิ่มการเข้าถึงและสร้างความมั่นคงในด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนทุกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเมืองที่นำไปสู่การผลักดันนโยบาย มาตรการ และกลไกในการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่มีความยั่งยืน 2) ศักยภาพของนักวิจัยที่จะดำเนินการในพื้นที่ และ 3) โอกาสและผลกระทบต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสประสบความสำเร็จของโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัยในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ หน่วย บพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสนับสนุนทุนวิจัยแก่โครงการวิจัยที่ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

อนึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIS ที่ [www.nriis.go.th](http://www.nriis.go.th) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน  
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น  
รอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)”  
ประจำปีงบประมาณ 2567

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4807579	การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวแบบการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยหลักคิด วากัฟ (Waqaf) คีดมัต (Khidmat) และสานเสวนาสังคมพหุวัฒนธรรม (Multicultural Society Dialogue)	นายอับดุลฟาดะห์ มะสามแม	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2	4807609	โครงการวิจัย การพัฒนาระบบการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน กรณีศึกษา เมืองมหานครและเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ประเทศไทย	นางสาวพิน อุดมเจริญชัยกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3	4807621	การพัฒนารูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเพื่อการชราในถิ่นที่อยู่เดิมของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย	ดร.จินดา สวัสดิ์ทวี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4	4807635	กลไกการขับเคลื่อนนวัตกรรมเมืองนำอยู่คนไร้สิทธิในที่ดินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตภาพรยิ่ง	มหาวิทยาลัยทักษิณ
5	4807518	รูปแบบการอยู่อาศัยร่วมกัน: กระบวนการจัดการที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณัญไชยรัตนานนท์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6	4807551	การพัฒนาตัวแบบในการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนด้วยกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบนฐานนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลลักษณ์ พงษ์พานิช	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7	4807564	ฉากทัศน์การจัดการและการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบนที่ดินรัฐของกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย (ภายใต้บริบทความท้าทายของการพัฒนาเมืองในอนาคต) : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	ดร.นิโรธ ศรีมันตะ	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
8	4807593	การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับพหุชนให้มีคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยในยุคสังคมของผู้สูงอายุเต็มขั้นอย่างยั่งยืน	นางสาวรภัสสา พันธุ์ภูงา	มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ. 2540
9	4807600	ตัวแบบเชิงนโยบายกลไกเพื่อการวางแผนที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน กรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่มและบางกะปิ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ์ นพเกตุ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10	4807608	แม่ใจเมืองนำอยู่สำหรับทุกคน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิดา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
11	4807631	นวัตกรรมของนโยบายที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มผู้เริ่มทำงานใหม่ (First Jobber) ที่ยั่งยืน	รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ เต็มไพบูลย์	มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
12	4807642	การพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดการที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองสำหรับทุกคน	รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสงเจริญ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13	4807650	ต้นแบบระบบบริหารจัดการสุขภาวะองค์กรวมและที่พักอาศัยระยะยาวแบบต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัยครบวงจร กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14	4807658	ยกระดับการพัฒนาการจัดการปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์	รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐสา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15	4807665	การจัดการพื้นที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน ภายในตึกแถวย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี กรณีศึกษาตึกแถวย่านถนนหลวง	นางสาวกิตติกานต์ พรประทุม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
16	4807669	การพัฒนาต้นแบบ ระบบ และกลไกในการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน ของเทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	นายอัฟงศ์ ปิ่นทองพันธ์	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
17	4807670	บ้านที่อยากเห็นในเมืองที่เป็นอยู่ : แนวทางการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในบริบทพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดสกลนคร	นางสาวธนวดี ละม่อม	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
18	4807674	การพัฒนาต้นแบบการจัดการที่อยู่อาศัยเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่สอดคล้องกับบริบทเทศเมืองศรีสะเกษ	นายวรยุทธ์ อินอร่าม	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
19	4807675	การพัฒนาตัวแบบและกลไกความร่วมมือในการจัดการที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	นางสาวปรารภนา มณีฉาย	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
20	4807686	ความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมสุข สนิท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21	4807494	การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคนในบริบทเทศบาลเมืองบึงยี่โถ	ดร.พัศพันธ์ ชาญวสุนันท์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22	4807358	การถอดบทเรียนสถานการณ์ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในเมืองลำดับสองของจังหวัด: กรณีศึกษา เมืองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ดร.นพงค์ รักขพันธ์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย